

บันทึกรายงานผลการศึกษาและการพัฒนาตนเอง
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาชีพเฉพาะ ๒
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาชีพเฉพาะ ๒ นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเอง ค้นคว้าและศึกษาเรื่องใดเพิ่มเติมบ้างและการพัฒนาตนเองดังกล่าว ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองอย่างไร

ข้าพเจ้าได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝายนาแซง ตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาที่ได้ลงมาปฏิบัติการสอน เช่น การทำงานธุรการ การทำสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน บัญชีเรียกชื่อสมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน ได้ทำแผนการสอนแบบโครงการที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยตรง โดยการให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยเน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ได้ทำวิจัยในชั้นเรียน ทำการพัฒนาส่งเสริมนักเรียนได้เรียนรู้ ทำโครงการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเรียนรู้การทำงานกับผู้อื่น การร่วมมือกันในการทำงานเป็นกลุ่ม การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการทำงานที่ได้รับมอบหมายของตนเองให้เรียบร้อยได้เรียนรู้ถึงความสำคัญ การประชาสัมพันธ์ที่ใช้การสื่อสารกับผู้คนในหมู่มา ได้ให้ความรู้กับผู้ปกครองด้วยการจัดบอร์ด จัดป้ายประกาศ ให้ความรู้โดยการจัดนิทรรศการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ไปร่วมงานศิลปหัตถกรรมได้ความรู้ใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน ได้ทำหน้าที่ครูประจำชั้นได้ทำหน้าที่ครูเวรประจำวันดูแลนักเรียนที่หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกๆ วัน

ด้านครูพี่เลี้ยงท่านให้ความรู้ความเข้าใจ และคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาในเรื่องที่สงสัยคอยดูแลแนะนำ ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆที่ข้าพเจ้าคอยได้รับมอบหมายในงานที่ต้องรับผิดชอบ

ด้านผู้บริหารท่านดูแลนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างดีเพราะท่านผู้บริหารได้มองเห็นความสำคัญของเด็กว่าเป็นอนาคตของชาติและเด็กเล็กจะดีได้ต้องขึ้นอยู่กับบุคลากรทางการศึกษาสภาพแวดล้อมต้องดีและมีความพร้อมที่จะพัฒนาเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้ความรู้ให้คำปรึกษาและคำชี้แนะ จากที่ได้ฝึกสอนทำให้ รู้ว่าตนเองมีความสามารถในด้านไหนและตนเองควรปรับปรุงพัฒนาในด้านใดบ้าง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น ได้รับความรู้ที่หลากหลายและยังเรียนรู้ สิ่งต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกมากมาย และยังมีความสุขกับการทำงานเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าได้รับการ ฝึกวิชาชีพครู เพื่อเพิ่มความสามารถค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ และที่สำคัญ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นการฝึกความอดทน ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความตรงต่อเวลาและการได้เรียนรู้ภาระงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับครูการฝึกวิชาชีพครูในครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป และขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือ และให้คำแนะนำแก่ข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้า มีความประทับใจในการทำหน้าที่ครูอย่างแท้จริง ข้าพเจ้าจะตั้งใจขยันทำงานอดทนให้ประสบความสำเร็จ ตามที่ได้คาดหวังไว้

สรุป คือข้าพเจ้าได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นวัฒนธรรมขององค์กร ที่เราได้ทำงานได้ฝึกตนเองให้เป็นคนมีระเบียบวินัยมากขึ้น เช่น การมาทำงานต้องให้ตรงต่อเวลา ได้ฝึกตนเองในเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้มีโอกาสรู้จักกับผู้คนมากมายได้ประสบการณ์จริง จากการทำงานและจากการฝึกงานได้เรียนรู้การปฏิบัติตัวปฏิบัติตนในขณะที่ฝึกงานได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากการทำงานมากมายเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น มีความรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมายมีความตรงต่อเวลา การฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเอง และทำให้ข้าพเจ้ามีความเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น มีระเบียบวินัยมากขึ้นสามารถประสบความสำเร็จได้ สามารถนำประสบการณ์นี้ไปใช้ได้ ที่จะปฏิบัติงานเพื่อเป็นแบบอย่างในการทำงานที่ดี อีกด้วยค่ะ